

# Khó khăn trong thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Thời gian qua, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ chú trọng đẩy mạnh hoạt động thu thập hồ sơ, tài liệu và coi đó là nhiệm vụ mang tính chất quyết định, tạo sự hoàn thiện của phòng lưu trữ của tỉnh. Tuy nhiên, công việc này đang gặp không ít khó khăn.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Chủ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ: Tài liệu lưu trữ là di sản đặc biệt, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, là nguồn thông tin quá khứ quan trọng cần được lưu trữ, bảo quản. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, công dân ngày một nhiều. Với những yêu cầu của công tác cải cách hành chính nhà nước, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đẩy mạnh hoạt động thu thập tài liệu và coi đó là nhiệm vụ mang tính chất quyết định tạo nên sự hoàn thiện của phòng lưu trữ.



Hoạt động kiểm tra, rà soát, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Thời gian qua, nội dung, thời gian giao nhận hồ sơ, tài liệu về lưu trữ tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Chi cục phân công công chức, viên chức thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thu thập tài liệu, hướng dẫn về chuyên môn để thực hiện công tác

chỉnh lý, lập mục hồ sơ có giá trị vĩnh viễn để nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh và thực hiện các bước giao nộp hồ sơ, tài liệu theo quy định của Bộ Nội vụ. Hiện nay, tại kho lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ hiện đang bảo quản 19 phòng (khối) tài liệu tương đương với

401 mét tài liệu của 19 cơ quan, đơn vị được thu về từ năm 2013 đến nay. Đây là khối tài liệu có giá trị, rất quan trọng và được bảo quản vĩnh viễn phục vụ các nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, công dân.

Cũng theo đồng chí Phó Chi cục trưởng: Bên cạnh những đơn vị làm tốt việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào kho lưu trữ như Văn phòng UBND tỉnh (trong 5 tháng đã chỉnh lý xong 250m giá tài liệu xếp đống trong kho; giao nộp 4.833 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh), hoạt động thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng phòng Thu thập, chỉnh lý (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) cho biết: Do lãnh đạo một số cơ quan và người được giao phụ trách, người trực tiếp làm công tác lưu trữ chưa thực sự quan tâm, chú ý đến công tác lưu trữ; chuyên viên được giao giải quyết công việc không lập hồ sơ khi kết thúc công việc và không nộp vào lưu trữ cơ quan theo quy định. Do vậy xảy ra tình trạng tài liệu của các cơ quan, tổ chức còn tích đọng tại kho, phòng làm việc của cán bộ, công chức chưa được chỉnh

lý nên rất khó khăn cho việc giao nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Bên cạnh đó, kinh phí, phương tiện phục vụ công tác lưu trữ rất hạn chế, hầu như các cơ quan không bố trí hoặc bố trí rất ít kinh phí cho công tác lưu trữ nên việc bảo quản tài liệu gặp nhiều khó khăn, nhiều tài liệu bị mục nát, mối xông. Tất cả những yếu tố này đều khiến hoạt động thu, nộp hồ sơ, tài liệu không đạt chất lượng yêu cầu và mất nhiều thời gian.

Với nhân lực hiện tại, trung bình mỗi năm Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu Sở Nội vụ xây dựng, ban hành kế hoạch thu hồ sơ, tài liệu của 5 cơ quan, tổ chức về kho lưu trữ tỉnh. Tuy nhiên, 2 kho lưu trữ của Chi cục đều đã quá tải. Nhiều tài liệu phải để bảo quản ở các phòng chuyên môn, mỗi phòng một ít. Điều này gây không ít khó khăn trong bảo quản tài liệu cũng như sức khỏe của cán bộ, nhân viên Chi cục. Theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 6/11/2015 của UBND tỉnh, có 293 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu thu về của 19 cơ quan, tổ chức thời gian qua đã khiến việc lưu trữ quá tải. Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Chi cục rất mong các cấp, các ngành có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời để hoạt động thu thập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu được bảo đảm theo đúng quy định.

ĐÀO QUYÊN

## Hơn 500 thí sinh Việt Nam và quốc tế tham dự kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018

(nhandan.com.vn) Chiều ngày 26/3, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) năm 2018 khai mạc với sự tham dự của hơn 500 học sinh đến từ 23 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới.

Được tổ chức lần đầu năm 2004, trở thành sân chơi cho các học sinh xuất sắc tranh tài và thể hiện tình yêu với Toán học, đây là lần thứ 15 kỳ thi diễn ra nhưng là lần đầu tiên được mở rộng ở phạm vi quốc gia và quốc tế, thu hút 534 học sinh đến từ 23 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Chỉ đạo kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Việc tổ chức kỳ thi lần này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa các thế hệ trẻ, thấy rõ giá trị Toán giữa các nước, thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán trong giới trẻ Việt Nam. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Toán học của Việt Nam cũng như thế giới. Tôi tin rằng, đây không chỉ là một kỳ thi đẹp mà còn là sự thể hiện niềm đam mê Toán học trong một kỳ thi hội nhập tầm vóc khu vực và quốc tế, là dịp để các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu, học hỏi, giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, vì lợi ích và thịnh vượng của mỗi người dân, mỗi dân tộc.



Màn chào đón đoàn thí sinh Malaysia tại lễ khai mạc HOMC 2018.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bài phát biểu tại lễ khai mạc đã đánh giá cao tầm quan trọng của Toán học với sự phát triển toàn diện của những mầm non tương lai của đất nước cũng như sự phát triển của toàn xã hội và cho biết: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn và học thuật để giúp tăng cường quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Toán học, Bộ trưởng cho rằng Toán học không chỉ dừng lại ở những con số và công thức mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng với khoa học và công nghệ. Đây là một công cụ thiết yếu để giải quyết các vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao Toán học trở thành một bộ phận không thể tách rời của giáo dục và là một trong bốn bộ môn học thuật lớn gồm: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hay còn gọi là STEM. Toán học còn thể hiện vai trò quan trọng hơn nữa trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

"Bên cạnh việc thi đấu, chúng ta cũng cần có đam mê, sự yêu thích giải quyết các vấn đề Toán học và trân trọng vẻ đẹp của Toán học. Hãy để kỳ thi này mở ra tiềm năng Toán học của các bạn trẻ, dẫn dắt các bạn tới một thế giới đầy cơ hội và tiềm năng" - Bộ trưởng nói với các bạn trẻ.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 26/3 đến hết ngày 29/3, các thí sinh được chia theo lứa tuổi Junior và Senior. Trong thời gian này, ngoài phần thi, thí sinh còn tham gia các hoạt động hội thảo, tham quan và giao lưu giữa các đội.

TẮT ĐẠT

Thiếu tá Đỗ Trường Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, nơi làm việc, khu ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ được đầu tư xây sửa khang trang, chính quy, nền nếp. Trong khuôn viên của đơn vị có đầy đủ mọi yếu tố về không gian và tính mỹ quan như sân, cây cảnh, vườn thuốc nam, khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi, sân bãi thể thao. Tất cả hệ thống đó đã tạo thành một bức tranh tổng quan khu doanh trại xanh, sạch, đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cùng với đó, hệ thống pa nô, áp phích, băng biểu... được kê vẽ, làm mới, tạo môi trường doanh trại chính quy. Cấp ủy, chỉ huy Đồn thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, gắn xây dựng nền nếp, chính quy với rèn luyện kỷ luật và chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, xây dựng ý thức "tự giác, tự quản, tự rèn", từ đó làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đồn luôn gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cũng có các tổ, đội công tác địa bàn.

## Xây dựng nền nếp, chính quy ở Đồn Biên phòng Trà Lý

Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác biên phòng, những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Lý đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nền nếp, chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý huấn luyện tại đơn vị.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ lệnh, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện của cấp trên, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhận

thức đầy đủ, xác định quyết tâm, nâng cao tinh thần nhất, chính quy trong triển khai công tác huấn luyện. Thượng tá Trần Duy Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng

Trà Lý cho biết: Nội dung huấn luyện được thực hiện toàn diện cả huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, coi trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện

kế hoạch tác chiến và huấn luyện xử lý các tình huống liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Năm 2017, công tác huấn luyện bảo đảm 100% các nội dung, thời gian, quân số tham gia đạt 95%. Trong huấn luyện bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất của cấp trên, Đồn Biên phòng Trà Lý đã phát huy nội lực, tận dụng nguồn đất quanh doanh trại xây dựng khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Trong năm qua, đơn vị đã đầu tư trên 20 triệu đồng mua cá giống, lợn, gà, vịt và cải tạo đất trồng rau, bảo đảm đáp ứng 100% nguồn rau xanh và trên 30% thực phẩm thịt, cá, trứng sạch cho bữa ăn của bộ đội. Đồng chí Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết thêm: Thực hiện phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tích cực tham gia thực hiện phong trào trên địa bàn đơn

vị đứng chân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp dân làm đường giao thông nông thôn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe... Những việc làm đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và gắn kết tình quân dân trên khu vực biên giới biển.

Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát và đăng ký kiểm chứng được trên 1.000 phương tiện/2.940 lượt người; tổ chức tuần tra biển, khu vực bãi triều ven biển được 90 lượt/274 lượt cán bộ, chiến sĩ/372 hải lý; tổ chức tuần tra bộ được 114 lượt/404 lượt cán bộ, chiến sĩ trên 827km. Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, xử lý 4 vụ/11 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) kiểm tra, xử lý 2 vụ/2 đối tượng vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu, thu nộp ngân sách 30 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; phòng khám quần dân y kết hợp của đơn vị đã khám, tư vấn chữa bệnh cho 240 lượt người dân. Trong đó, khám, cấp thuốc miễn phí cho 15 đối tượng chính sách sinh sống trên địa bàn đơn vị quản lý...

## TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Còn khoảng hai tháng nữa là các em học sinh khối 12 bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Để giúp các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi, Trường THPT Nguyễn Du đã làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống kiến thức, tâm lý thi cử, tư vấn chọn nghề, chọn trường cho học sinh.

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Nguyễn Du có 542 học sinh khối 12 sẽ dự thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp. Hiện nay, song song với giao nhiệm vụ các lớp triển khai hoàn thành chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra học kỳ 2, Ban giám hiệu nhà trường cũng tập trung chỉ đạo, phân công giáo viên phụ trách ôn tập giúp

các em chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi. Theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi THPT năm nay, học sinh muốn đạt kết quả tốt thì phải nắm chắc kiến thức lớp 12 và cả lớp 11. Từ yêu cầu này, nhà trường đã chọn cử những giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm đứng lớp ôn tập nhằm vừa hoàn thành kiến thức mới trong chương trình lớp 12 vừa hệ thống lại kiến thức cũ cho học sinh. Cô giáo Đặng Thị Hồng Hạnh, giáo viên

môn Hóa lớp 12 cho biết: Vào cuối học kỳ, lịch học và khối lượng kiến thức học nhiều nên giáo viên phải quản lý chặt chẽ, động viên tinh thần các em, tránh tâm lý quá căng thẳng, tổ chức học tập nghiêm túc, kiểm tra thường xuyên việc học ở nhà của học sinh. Cùng với giảng dạy xen kẽ những kiến thức lớp 12 với lớp 11, giáo viên cũng tăng cường cho bài tập với yêu cầu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao nhằm phát hiện những lỗ hổng kiến thức, điểm yếu

của học sinh để kịp thời bồi dưỡng cho các em. Không chỉ quan tâm nâng cao kiến thức, cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du còn gắn gũi, chia sẻ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của học sinh để tìm cách giúp đỡ, động viên, tư vấn từ trong học tập đến thi tốt nghiệp và chọn trường học tiếp lên cao. Cô giáo Trần Anh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã thành lập tổ tuyển sinh tổ chức tư vấn,

định hướng nghề nghiệp cho học sinh và phối hợp với các đơn vị tuyển sinh của các trường nghề, cao đẳng, đại học trực tiếp tư vấn cho học sinh và phụ huynh chọn trường học nghề phù hợp. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động khảo sát chất lượng tổ hợp môn, nguyện vọng của học sinh để phân loại, chia lớp và giao cho giáo viên chủ nhiệm tư vấn trực tiếp tạo thuận lợi cho các em khi đăng ký làm hồ sơ dự thi và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Nhằm giúp các em có tâm lý thi vững vàng, nhà trường sẽ tổ chức một số kỳ thi thử với đề thi do giáo viên nhà trường tự ra theo đúng hình thức, cấu trúc và yêu cầu như một đề thi chính thức. Nguyễn Thanh Tú, học sinh lớp 12A12 chia sẻ: Được tham gia các kỳ thi thử sẽ giúp chúng em có thêm kinh nghiệm và

tâm lý tốt khi vào phòng thi cho hiệu quả nhất. Ngoài ra, các thầy cô giáo cũng động viên chúng em tranh thủ thời gian đọc sách, báo ở thư viện nhà trường cũng như trên mạng internet để mở rộng kiến thức thực tiễn góp phần đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Trường THPT Nguyễn Du có 546 học sinh dự thi, 100% đỗ tốt nghiệp, có 506 em đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Kinh nghiệm của nhà trường là làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống kiến thức; tạo tâm lý tự tin; tư vấn học nghề

cho học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất để các em học tốt, tránh sa ngã vào tệ nạn xã hội hay mất tập trung vì sa đà vào facebook, chơi game...

KHÁC ĐUẦN



Trường THPT Nguyễn Du có 542 học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.